

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๐๕๖๔</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยให้สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๑,๓๒๙,๒๒๓,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๒๖๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๘๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าทำลายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง และงบดำเนินงานประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย จำนวน ๔๐๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง และค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และวงเงินงบประมาณงบดำเนินงาน จำนวน ๖๕,๐๒๓,๒๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาปรับจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่</p> <p>๓. อนุมัติการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ภายในกรอบวงเงิน ๒๔๘,๔๔๘,๓๓๐ บาท</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพต้องดำเนินการตัดวงจรการระบาดของโรคโดยทันทีในทุกพื้นที่ที่พบการระบาดไม่ให้มีแหล่งสะสมโรคที่จะแพร่เชื้อต่อไป</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

เพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ระบาด ๑๑ จังหวัด จำนวน ๔๕,๔๐๐ ไร่ ซึ่งจากการดำเนินการโครงการที่ผ่านมาสามารถกำจัดต้นมันสำปะหลังเป็นโรคและแมลงหิวข้าวยาสูบได้ทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๙.๒๒๕ ไร่ และสามารถจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้งหมด ๒,๔๑๓ ราย แต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหิวข้าวยาสูบพาหะนำโรค รวมถึงการดำเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและพื้นที่ระบาดจังหวัดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ๑๑ จังหวัดตามที่ได้มีมติอนุมัติ ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด

มติ ครม. : ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) นำมาตรการตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาบังคับใช้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางในการดำเนินการป้องกันและตรวจสอบไม่ให้มีการนำเข้าหรือลักลอบนำเข้ามาในมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างรวมถึงแนวทางการกำจัดแมลงหิวข้าวยาสูบที่เป็นพาหะของโรค ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ด้วย

๒.๒ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ได้รับการชดเชยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ไปแล้ว แต่ภายหลังพบว่ามีการลักลอบนำมันสำปะหลังที่ติดโรคมานำปลูกใหม่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

๒.๓ ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ในการจัดให้เกษตรกรมีการทำประกันภัยผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาในกรณีต่างๆ ต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๐๕๖๔</p> <p>เรื่อง : การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณานุมัติ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ กษ. (กรมชลประทาน) ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ และอนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ กรณีโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในอัตราไร่ละ ๔๒,๐๐๐ บาท ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว จำนวน ๑๕๐ แปลง เนื้อที่ ๑,๗๕๔-๐-๘๙ ไร่ คิดเป็นเงิน ๗๓,๖๗๗,๓๔๕ บาท และในท้องที่อำเภอเทพสถิตจำนวน ๒๒ แปลง เนื้อที่ ๒๒๑-๑-๕๓ ไร่ คิดเป็นเงิน ๙,๒๙๘,๐๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๙๗๕,๔๑๐ บาท โดยผู้มีสิทธิจะต้องมีชื่อปรากฏในแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ตามผลการรังวัดโดยช่างรังวัดของกรมที่ดินและเคยได้รับค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ไปแล้วในอัตราไร่ละ ๘,๐๐๐ บาท</p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นสมควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมาดำเนินการเป็นลำดับแรก โดยให้จัดทำแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ</p> <p>๒. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบจากราษฎร เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายละเอียดที่ดินของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ (กลุ่มที่ ๑) โครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายก่อนดำเนินการต่อไป</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	ประธานกรรมการ
๒) อัยการจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๓) คลังจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๕) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๖) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๗) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ	กรรมการ
๙) นายอำเภอหนองบัวระเหว	กรรมการ
๑๐) นายอำเภอเทพสถิต	กรรมการ
๑๑) นายบัวลอย บำรุงสวัสดิ์ (ตัวแทนเกษตรกร)	กรรมการ
๑๒) นายศักดา กาญจนเสน (ตัวแทนเกษตรกร)	กรรมการ
๑๓) นายสาคร ศรีใส (ตัวแทนเกษตรกร)	กรรมการ
๑๔) หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดิน ๒ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๓ กรมชลประทาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๗๒ ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย สำหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และให้ระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยว่า “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าขนย้ายในครั้งนี้ และจะไม่มาเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการโปร่งขุนเพชรจากทางราชการอีก”

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติ (๘ เมษายน ๒๕๓๒) อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดค่าขนย้าย กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในอัตราไร่ละ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมชลประทานได้จ่ายค่าขนย้ายดังกล่าวให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จำนวน ๒๗๒ แปลง แล้ว ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๒ เมษายน ๒๕๓๙) ให้ชะลอการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

ไว้ก่อน ส่งผลให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้มีการย้ายออกจากพื้นที่ และภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๐ กันยายน ๒๕๔๘) ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโปรงขุนเพชรให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ โดยคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินและคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้พิจารณากำหนดจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมาก่อนในอัตราไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ราษฎรกลุ่มที่เคยได้รับค่าขนย้ายในอัตราไร่ละ ๘,๐๐๐ บาท ต้องการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาส่วนต่างในอัตราไร่ละ ๔๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาเขตชายส่วนต่างดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินรายเดิม จำนวน ๑๗๒ แปลง คิดเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๙๗๕,๔๑๐ บาท

๒. เดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องนี้มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ส่งเรื่องนี้คืนเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเจรจากับราษฎรอีกครั้ง ตามความเห็นของสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานได้หารือร่วมกับผู้แทนกรมชลประทานและจัดทำบันทึกการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและผู้แทนกรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สรุปความว่า ต้องดำเนินการเยียวยาความเดือดร้อนความเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า และขอให้กรมชลประทานนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎร เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปีต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๐๕๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานสกลนคร เป็นทางน้ำชลประทานเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ</p> <p>๑) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยซวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.</p> <p>๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.</p> <p>๓) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยคำ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.</p> <p>รวม ๓ ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้ เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานสกลนครรายงานว่ามีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยซวง อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ และอ่างเก็บน้ำห้วยคำ เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั้น จะดำเนินการได้เฉพาะทางน้ำชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕</p> <p>๒. ร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ได้มีการกำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แล้วดังนี้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๒.๑ ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑) และข้อ ๓) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓

๒.๒ ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๒) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘) ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓. **ตั้งนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ** อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต **สมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานสกนนคร** ได้แก่ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขวง ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ และทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยคำ **เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน** เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

๑. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑) **เป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขวง** ในท้องที่ตำบลคูสะคาม อำเภอรณนิवास **จังหวัดสกนนคร** เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

๒. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๒) **เป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไร่** ในท้องที่ตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วง **จังหวัดสกนนคร** เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

๓. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๓) **เป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยคำ** ในท้องที่ตำบลคูสะคาม อำเภอรณนิवास และตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ **จังหวัดสกนนคร** เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานสกนนคร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๐๕๖๔</p> <p>เรื่อง : การรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 : P4G) ครั้งที่ ๒</p> <p>สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงโซล ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก</p> <p>๒. ให้นำนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุม P4G ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด</p> <p>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑. ร่างปฏิญญากรุงโซลเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำที่เข้าร่วมการประชุม P4G มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการหารือกันในที่ประชุม P4G อาทิ การดำเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผ่านการฟื้นฟูสีเขียว การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระดับโลก</p> <p>๒. โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระสำคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย้ำความมุ่งมั่นของประชาคมระหว่างประเทศในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุมเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในภาพรวม โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม P4G ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อหลัก “Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ประชาคม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มติ ครม. : ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญากรุงโซลในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สาระ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๐๕๖๔</p> <p>เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.</p> <p>สาระ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. โดยกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่ง ที่ ๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพิจารณากำหนดเนื้อหาและรายละเอียดกฎหมายลำดับรอง ที่จะต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี</p> <p>๒. มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การดำเนินการกรณีการเวนคืนที่ดินของรัฐ ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (๒) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ (๓) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ (๔) ที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (ขป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจำเป็นที่ต้องออกประกาศให้ทันการบังคับใช้</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๓. กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้จัดทำประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

๔. กรมธนารักษ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลังกำหนดอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการฯ ได้ยกร่างประกาศฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงการคลังฯ สรุปได้ดังนี้

๑) กำหนดนิยามกิจการเจ้าหน้าที่ใช้อ่านาในการเวนคืนที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน แบ่งเป็น

- กิจการลงทุน คือ กิจการที่มีการวิเคราะห์โครงการเงินลงทุน : จุดคุ้มทุน มีการจำกัดประเภทของผู้เข้ารับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีการเรียกเก็บค่าบริการจากการเข้าใช้ประโยชน์ในกิจการที่เวนคืน ใช้การกำหนดราคาเทียบเคียงกับราคาซื้อ - ขาย ที่ดินของเอกชน

- กิจการสาธารณะ คือ กิจการที่มีการวิเคราะห์โครงการเงินลงทุน : จุดคุ้มทุน แต่ไม่จำกัดประเภทของผู้เข้ารับบริการและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากการเข้าใช้ประโยชน์ในกิจการที่เวนคืน ใช้การกำหนดราคาเทียบเคียงกับราคาประเมินที่ดินตามบัญชีประเมินที่ดินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาค่าตอบแทนที่ดินของรัฐ

- ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานกรรมการ

- ในเขตจังหวัดอื่น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ

๓) การชำระค่าตอบแทนผ่านบัญชีกรมธนารักษ์

ความเห็น กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติ ครม. : ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย

<p>และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของสำนักงานประมาณและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๒๕๐๕๖๔</p> <p>เรื่อง : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>สารัตถะ : คสช. เสนอ ครม. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรค ๗ ได้ให้ความหมายของคำว่า “สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” โดยมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคแรก กำหนดให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง และในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะหนึ่ง มีจำนวนตามที่ คสช. กำหนด</p> <p>๒. ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช) ครั้งที่ ๑๓ และครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีหน้าที่จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>๓. ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ มติ โดยให้เสนอมติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p><u>ความเห็น กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ มติ ได้แก่ มติ ๑ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และมติ ๒ การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกรณีโรคระบาดใหญ่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ เพื่อส่งเสริมการดำเนินให้เกิด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คสช./กษ. (มกอกช.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อส่งเสริมการดำเนินให้เกิดการขับเคลื่อนดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายของหน่วยงานและระดับพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึง สร้างความมั่นใจว่าในทุกภาวะวิกฤตประชาชนทุกคนในพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในอาหาร และสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เหมาะสมได้อย่างเป็นธรรม</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p>-</p>

<p>การขับเคลื่อนดำเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายของหน่วยงานและระดับพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึง สร้างความมั่นใจว่าในทุกภาวะวิกฤตประชาชนทุกคนในพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในอาหาร และสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เหมาะสมได้อย่างเป็นธรรม</p> <p>มติ ครม. : รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	
---	--